

มุมมองของผู้บริหารในปี 2561

รายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
วงเงินงบประมาณสำหรับการลงทุนใน
บริษัทร่วมลงทุน เวเนเจอร์ แคปิตอล
การจ่ายเงินปันผล (นโยบายเงินปันผล)

- คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากปี 2560
- รับรู้ผลการดำเนินงานของเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 40.45
- รับรู้ผลการดำเนินงานของแอลทีซีและไอซี ซีโอปิ้งตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ไม่เกินปีละ 200 ล้านบาท
- พิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย

ผลกำไรจากการดำเนินงานในงบการเงินรวมสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2561 ยังคงเติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 มาอยู่ที่ 9,181 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมที่สูงขึ้นร้อยละ 3 มาอยู่ที่ 9,280 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเอไอเอสเป็นหลัก โดยอินทัชมีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลงร้อยละ 35 มาอยู่ที่ 4,831 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่ลดลงของไทยคม ขณะที่อินทัชยังรับรู้ผลขาดทุนจากไอซี ซีโอปิ้งและธุรกิจร่วมลงทุนอินเวนท์เล็กน้อย

เอไอเอส สามารถสร้างผลกำไรได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนฐานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น การเติบโตของยอดขายอุปกรณ์ และธุรกิจให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กร จึงทำให้รายได้การให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2561 เติบโตขึ้นร้อยละ 3.9 ขณะที่ค่าธรรมเนียมลดลงและการควบคุมค่าใช้จ่ายการตลาดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการทำแคมเปญโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 มาอยู่ที่ 22,843 ล้านบาท

แม้ว่าผลประกอบการงวด 9 เดือนของไทยคมในปีนี้จะลดลงทั้งรายได้และกำไร ซึ่งเป็นผลจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ในช่วงปี 2560 แต่ไทยคมสามารถรักษาระดับรายได้ในแต่ละไตรมาสของปีนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง จากการเร่งหาลูกค้ารายใหม่เพื่อชดเชยลูกค้าที่เสียไปและการหารายได้จากธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลง จึงทำให้ไทยคมสามารถสร้างผลกำไรได้ และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในงวด 9 เดือนของปีนี้ที่ 327 ล้านบาท

สำหรับการคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2561

รายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ: จากการดำเนินงานของไทยคม คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 เนื่องจาก

- ดาวเทียมแบบทั่วไป: คาดว่าอัตราการใช้งานดาวเทียม ณ สิ้นปี 2561 จะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2560 ที่ประมาณร้อยละ 60 โดยจะมีลูกค้าบางส่วนลดการใช้งานลง แต่จะถูกชดเชยด้วยลูกค้าบางรายที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น และการหาลูกค้าใหม่ในแถบแอฟริกา ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชียใต้ โดยในช่วงที่ผ่านมา ไทยคมมีลูกค้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากกฎ must carry ของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล จึงทำให้ไทยคมสามารถรักษาอัตราการใช้งาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2561 ไว้ได้ที่ร้อยละ 58
- ดาวเทียมบรรดแบนด์: คาดว่าอัตราการใช้งานดาวเทียมจะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ที่ร้อยละ 26 เนื่องจากมีลูกค้าใหม่ที่ได้มีการเซ็นสัญญาเมื่อปีที่ผ่านมารวมทั้งลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ได้แก่ ลูกค้าอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และไทย โดยอัตราการใช้งาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 29 เทียบกับการคาดการณ์ ณ สิ้นปี 2561 ที่ร้อยละ 30

ในปี 2560 ไทยคมได้มีการบันทึกด้วยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ดาวเทียมที่ดำเนินการภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ จำนวน 3,309 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายทางบัญชี ไม่ได้มีผลกระทบต่อเงินสดของไทยคม ทำให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของไทยคมจะลดลงปีละประมาณ 868 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงเดือนกันยายนปี 2564 (สิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ)

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเอไอเอส โดยมีการประมาณการว่า

- **รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5-4.5 จากปี 2560:** ลดลงจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 5-7 เพื่อสะท้อนผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรก และการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชะลอตัวลง เอไอเอสยังคงเน้นการให้บริการบนโครงข่าย 4G โดยคาดว่าแนวโน้มการย้ายจากระบบเดิมเงินมาเป็นระบบรายเดือนจะยังคงมีต่อเนื่อง
- **เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท (ไม่รวมค่าใบอนุญาต):** โดยเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเพื่อรองรับการใช้งาน 4G ที่มากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรรดแบนด์
- **ประมาณการอัตรา EBITDA margin (ไม่รวมค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์) ในช่วงร้อยละ 45-47:** จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมต้นทุน
- **นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ:** เพื่อรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นๆ ประกอบด้วย

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า: เป็นการรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมค้า ได้แก่ แอลทีซี และไอซี ซีโอปิ้ง

- **แอลทีซี** เป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่ลงทุนโดยไทยคม โดยไทยคมรับรู้ผลกำไรจากแอลทีซี 113 ล้านบาทสำหรับผลประกอบการ 9 เดือนของปีนี้ ลดลงร้อยละ 25 เนื่องจาก แอลทีซี มีผลกำไรที่ลดลงในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายในประเทศลาว
- **ไอซี ซีโอปิ้ง** สามารถทำยอดขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 9 เดือนของปีนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.1 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2560 โดยสามารถทำยอดขายเฉลี่ยต่อวันได้สูงสุดถึง 2.8 ล้านบาทในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยใช้กลยุทธ์ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงช่องทางการนำเสนอสินค้าได้มากขึ้น ทั้งการขายไปยังช่องรายการและช่วงเวลาที่มีผู้ชมจำนวนมาก และการร่วมมือกับผู้ให้บริการออกอากาศของดาวเทียม จึงทำให้ไอซี ซีโอปิ้ง ขายสินค้าได้มากขึ้นและมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีผลขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำหรับปี 2561 ไส้ ซุปป์ยังคงเป้าหมายยอดขายเฉลี่ยต่อวันไว้ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 39 โดยปัจจัยผลักดันการเติบโตมาจากกลยุทธ์การเพิ่มฐานผู้ชมในช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและการเพิ่มช่องรายการผ่านผู้ให้บริการออกอากาศของดาวเทียม การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและคัดเลือกสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งการกระตุ้นยอดขายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น

Venture capital:

อินทัชประกาศร่วมลงทุนในบริษัท ซ็อคโก คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ซ็อคโก คาร์ด) เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา โดยซ็อคโก คาร์ด เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management – CRM) และ POS Digital Platform นำเสนอโซลูชันระบบเชื่อมความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยอินทัชสนับสนุนเงินลงทุน 40 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการขยายฐานลูกค้าในจังหวัดต่างๆ โดยเน้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ตเป็นหลัก

ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา อินทัชได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 485 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมลงทุนภายใต้โครงการอินเวนท์จำนวน 16 บริษัท โดยมูลค่าเงินลงทุนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 699 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 ทั้งจากมูลค่าบริษัทที่ลงทุนภายใต้โครงการที่เพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในบางบริษัท ทั้งนี้ อินทัชยังมีบริษัทภายใต้โครงการอีกหลายบริษัทที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงทุน โดยในปีนี้ อินทัชได้ลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 102 ล้านบาท ภายใต้งบประมาณการลงทุนที่ 200 ล้านบาทต่อไป

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: ในช่วง 9 เดือนของปี 2561 อินทัชมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 9,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 214 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี 2561 อินทัชยังคงประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ 400 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับการหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ

อัตราการจัดเงินปันผล: ปัจจุบันอินทัชมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย

ทั้งนี้โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส (ADVANC) และไทยคม (THCOM) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

เหตุการณ์สำคัญ

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเดือนสิงหาคม 2561 เอไอเอสชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 2x5 เมกะเฮิร์ตซ์ ทำให้เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 2x60 เมกะเฮิร์ตซ์ มากที่สุดในอุตสาหกรรม สนับสนุนให้เอไอเอสสามารถส่งมอบเครือข่าย 4G ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ บนแถบคลื่นความถี่ที่ติดกันถึง 2x20 เมกะเฮิร์ตซ์ และทำให้ความเร็วของการใช้งาน 4G เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-30 ทั้งนี้ ด้วยคลื่นความถี่ทั้ง 900/1800/2100 เมกะเฮิร์ตซ์ ในปัจจุบัน เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำเพื่อให้บริการลูกค้าด้วยโครงข่ายที่มีคุณภาพและบริการที่แตกต่าง

ในไตรมาส 3/2561 เอไอเอสประกาศความร่วมมือกับบริษัท เจมาร์ท ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอที เพื่อขยายช่องทางการให้บริการและขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ รวมทั้งได้ร่วมมือกับบริษัท สิงเทล (Singtel) เพื่อเปิดตัวเครือข่ายชำระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศภายใต้ชื่อ "VIA" ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการชำระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ข้ามประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและสิงคโปร์ พร้อมทั้งสามารถให้บริการแก่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานในต่างประเทศ

สภาวะการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้ปริมาณการใช้งานดาต้าของลูกค้ายังคงเพิ่มขึ้น แต่การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ยังคงถูกกดดันจากแพ็คเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จำกัดที่ความเร็วคงที่ที่ยังคงได้รับความนิยมจากลูกค้า ด้วยเหตุนี้ ในไตรมาสนี้ เอไอเอสจึงได้หยุดรับสมัครแพ็คเกจดังกล่าวที่มีระดับราคาต่ำ ซึ่งคาดว่า ARPU จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 เอไอเอสมีลูกค้าสุทธิทั้งสิ้น 40.6 ล้านราย เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 552,300 ราย จากสิ้นไตรมาส 2/2561 โดยเติบโตทั้งเลขหมายในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน จากแคมเปญให้ส่วนลดโทรศัพท์และแนวโน้มการย้ายจากระบบเติมเงินมาเป็นระบบรายเดือนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจากการจำหน่ายซิมในระบบเติมเงินที่เน้นตอบโจทย์แต่ละกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และมีอัตราการยกเลิกบริการของลูกค้าในระบบเติมเงินที่ลดลง โดยสัดส่วนเลขหมายระบบรายเดือนต่อเลขหมายระบบเติมเงิน เปลี่ยนจากร้อยละ 19 ต่อร้อยละ 81 ในไตรมาส 2/2561 เป็นร้อยละ 20 ต่อร้อยละ 80 ในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม จากแพ็คเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จำกัดที่ความเร็วคงที่ ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของทุกหมายเลข (Blended ARPU) อยู่ที่ 251 บาท ลดลงร้อยละ 3 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่มีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเลขหมายต่อเดือนของทุกหมายเลข (Blended VOU) อยู่ที่ 10.1 กิกะไบต์ เติบโตขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงมีการแข่งขันสูงในด้านราคาและการหาลูกค้า ผู้ให้บริการเดิมในตลาดยังคงเสนอส่วนลดที่จูงใจให้แก่ลูกค้าเดิมเพื่อรักษารฐานลูกค้า นอกจากนี้ผู้ให้บริการที่มีบริการครบวงจร ยังคงดึงดูดลูกค้าด้วยการเน้นการขายแพ็คเกจที่รวมหลายบริการเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซิมอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์มือถือ และคอนเทนต์ โดยมุ่งหวังลูกค้าที่มีคุณภาพในระยะยาว โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 เอไอเอส ไฟเบอร์ มีลูกค้า 676,700 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากไตรมาส 2/2561 เอไอเอสยังคงเน้นหาลูกค้าคุณภาพ และคงพื้นที่บริการใน 50 จังหวัด พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากการแข่งขันด้านราคาส่งผลให้ ARPU ลดลงร้อยละ 2 จากไตรมาส 2/2561 มาอยู่ที่ 597 บาท

ธุรกิจดาวเทียม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ไทยคมได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ยูนิโวล ออฟซอร์ จำกัด ผู้ให้บริการเรือสำเภาและอุตสาหกรรมการบินและผลิตปีโตรเลียมนอกชายฝั่ง เลือกใช้บริการ "นาวา" บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมทางทะเลจากไทยคม ติดตั้งบนเรือปฏิบัติการนอกชายฝั่งกว่า 30 ลำด้วยเทคโนโลยี Fiber-To-The-Ship (FTTS™) ของบริการ "นาวา" ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ไทยคมบรรลุข้อตกลงในสัญญาระยะยาว เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด ให้แก่ บริษัท บังกลาเทศ คอมมิวนิเคชันส์ แชนแนลไลท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยรัฐบาลบังกลาเทศ เพื่อพัฒนาการให้บริการของดาวเทียมบังกานฑู-1 (Bangabandhu-1) ที่ได้จัดส่งขึ้นสู่วงโคจรค้างฟ้า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และเป็นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของบังกลาเทศ

ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	ไตรมาส								สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				
	3/2560		2/2561		3/2561		%YoY	%QoQ	2560		2561		%YoY
ธุรกิจของบริษัท	(75)	-3%	(74)	-2%	(64)	-2%	-15%	-14%	(258)	-3%	(215)	-2%	-17%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สาย													
ภายในประเทศ	2,982	102%	3,292	100%	2,738	101%	-8%	-17%	8,974	101%	9,304	96%	4%
ธุรกิจดาวเทียมและ													
ธุรกิจต่างประเทศ	26	1%	103	3%	43	2%	65%	-58%	222	2%	598	6%	169%
ธุรกิจอื่น	(5)	0%	(23)	-1%	(12)	0%	140%	-48%	(19)	0%	(43)	0%	126%
กำไรสุทธิรวม	2,928	100%	3,298	100%	2,705	100%	-8%	-18%	8,919	100%	9,644	100%	8%
กำไรสุทธิรวม													
จากการดำเนินงานปกติ *	2,928	100%	3,298	100%	2,705	100%	-8%	-18%	8,919	100%	9,181	95%	3%

* ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลหลังภาษี (ตามสัดส่วนการลงทุนของอินทัช) ในไตรมาส 1/2561

กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาสนี้ จำนวน 2,705 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 และร้อยละ 18 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา ตามลำดับ ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มเอไอเอส

กำไรสุทธิรวมสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศที่มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล หากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				
	3/2560		2/2561		3/2561	%YoY	%QoQ	2560		2561
ค่าใช้จ่าย			(85)	(85)	(87)	2%	2%	(285)	(259)	-9%
อื่น ๆ			10	11	23	130%	109%	27	44	63%
ค่าใช้จ่ายสุทธิ	(75)	(74)	(64)	(64)	(64)	-15%	-14%	(258)	(215)	-17%

ค่าใช้จ่ายสุทธิของอินทัช ลดลงร้อยละ 14 - 15 ส่วนใหญ่เป็นผลจากในไตรมาสนี้ อินทัชมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปีก่อน ค่าใช้จ่ายสุทธิของอินทัช ลดลงร้อยละ 17 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน					
	3/2560		2/2561		3/2561	%YoY	%QoQ	2560		2561	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน											
กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	2,982	3,292	2,738	2,738	2,738	-8%	-17%	8,974	9,304	4%	

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาสนี้มีจำนวน 2,738 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2560 และไตรมาส 2/2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ จากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอที รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากการขยายโครงข่าย 4G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายด้านภาษี และรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลจากแพ็คเกจแบบใช้

งานดำเนินไม่จำกัดที่ความเร็วคงที่ ซึ่งจำกัดการเติบโตของ ARPU อย่างไรก็ตามรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ซึ่งรวมรายได้ของซีเอสแอล เพิ่มขึ้น จากการรับรู้รายได้ของซีเอสแอลในปีนี้ **รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง** เพิ่มขึ้นตามจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าการแข่งขันด้านราคาทำให้ ARPU ลดลง

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ในงวดเก้าเดือนของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการเติบโตของรายได้ โดยรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ซึ่งรวมรายได้ของซีเอสแอล เพิ่มขึ้น จากการรับรู้รายได้ของซีเอสแอลในปีนี้ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ในการเป็นพันธมิตรกับทีโอที และรายได้จากการขาย ขณะที่ **ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ** เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอที รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่วน **ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายด้านภาษี สหสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายการตลาดที่ลดลง

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจในประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2560	2/2561	3/2561	%YoY	%QoQ	2560	2561	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,312	1,495	1,504	-35%	1%	7,329	4,727	-36%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(1,468)	(808)	(802)	-45%	-1%	(4,582)	(2,523)	-45%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(231)	(238)	(226)	-2%	-5%	(746)	(688)	-8%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(484)	(232)	(274)	-43%	18%	(1,453)	(1,081)	-26%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	-	-	-	n/a	n/a	-	1,950	100%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	59	52	28	-53%	-46%	150	113	-25%
รายได้อื่น	68	46	44	-35%	-4%	355	138	-61%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	32	74	(36)	-213%	149%	148	14	-91%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(176)	(138)	(134)	-24%	-3%	(524)	(413)	-21%
กำไรสุทธิ	112	251	104	-7%	-59%	677	2,237	230%
ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มอื่น	26	103	43	65%	-58%	222	598	169%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)								
จากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอื่น *	26	103	43	65%	-58%	222	135	-39%

* ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลหลังภาษี (ตามสัดส่วนการลงทุนของอื่น) ในไตรมาส 1/2561

กำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม ในไตรมาสนี้ กลุ่มไทยคมมีกำไรสุทธิ จำนวน 104 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาส 3/2560 ได้รวมผลกำไรจากการดำเนินงานของซีเอสแอล แต่อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลการดำเนินงานของซีเอสแอลในไตรมาส 3/2560 กำไรสุทธิของกลุ่มไทยคมในไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2560 ประมาณร้อยละ 236 ส่วนใหญ่จากการลดลงของต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 กลุ่มไทยคมมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 59 โดยมีสาเหตุหลักจากในไตรมาสนี้กลุ่มไทยคมมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ไตรมาส 2/2561 มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำไรสุทธิสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 มีจำนวน 2,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 230 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาส 1/2561 กลุ่มไทยคมบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลจำนวน 1,950 ล้านบาท

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของซีเอสแอลที่รวมในงบการเงินรวมของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศ มีดังนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มซีเอสแอล (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือน	สำหรับงวดเก้าเดือน	สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	วันที่ 1-25 มกราคม 2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ	708	2,106	225
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	444	1,323	137
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	169	505	51

หากไม่รวมผลกระทบจากผลการดำเนินงานของซีเอสแอล ส่วนแบ่งผลการดำเนินงานของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศเป็นดังนี้

ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มอื่นที่จากกลุ่มไทยคมในไตรมาส 3/2561 มีจำนวน 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากจำนวน 26 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2560 โดยมีสาเหตุหลักจาก **ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ** ลดลง ส่วนใหญ่เนื่องจากต้นทุนค่าตัดจำหน่ายที่ลดลงหลังจากการบันทึกต่อสัญญาสิทธิประโยชน์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการในช่วงไตรมาส 4/2560 **ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด **ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้** ลดลง จากต้นทุนทางการเงินจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของไทยคม แม้ว่า **รายได้จากการขายและการให้บริการ** ลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของราคาขายต่อหน่วยของการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปตามภาวะอุตสาหกรรม แม้ว่าอัตราการใช้งานจะเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการลดลงของรายได้จากการขายของดาวเทียมบรรทัดไทยคม 4 จากการยุติการใช้บริการของลูกค้ารายหลักในระหว่างปี 2560

และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มอื่นที่จากกลุ่มไทยคมลดลงร้อยละ 58 จากจำนวน 103 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากในไตรมาสนี้กลุ่มไทยคมมีผล **ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน** จากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไตรมาสที่ผ่านมา มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ **ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** จากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจดาวเทียมในไตรมาสนี้ แม้ว่า **รายได้จากการขายและการให้บริการ** เพิ่มขึ้นจากอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาของลูกค้าเดิมและลูกค้าต่างประเทศ และ **ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ** ลดลงจากต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี (System integration)

ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มอินทัชจากกลุ่มไทยคมจากการดำเนินงานตามปกติสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 ลดลงร้อยละ 39 จากปีก่อน และลดลงร้อยละ 49 เมื่อไม่รวมการแบ่งปันกำไรของซีเอสแอลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของซีเอสแอล ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของราคาขายต่อหน่วยของการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไประยะอุตสาหกรรม แม้ว่าอัตราการใช้งานจะเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการลดลงของรายได้จากการขายของดาวเทียมบรรดแบนด์ไทยคม 4 จากการยุติการใช้บริการของลูกค้ารายหลักในระหว่างปี 2560 รวมถึงการลดลงของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการลดลง ตามการลดลงของรายได้และการลดลงของต้นทุนค่าตัดจำหน่ายภายหลังจากการบันทึกต่อค่าสินทรัพย์ที่กล่าวข้างต้น

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2560	2/2561	3/2561	%YoY	%QoQ	2560	2561	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	40	35	35	-13%	0%	117	110	-6%
ต้นทุนการให้บริการ	(32)	(30)	(31)	-3%	3%	(91)	(93)	2%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(5)	(5)	(7)	40%	40%	(17)	(15)	-12%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	(12)	(27)	(14)	17%	-48%	(40)	(58)	45%
รายได้อื่น	8	9	7	-13%	-22%	24	24	0%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2)	(1)	(1)	-50%	0%	(5)	(5)	0%
ขาดทุนสุทธิ	(3)	(19)	(11)	267%	-42%	(12)	(37)	208%
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอินทัช	(5)	(23)	(12)	140%	-48%	(19)	(43)	126%

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อและโฆษณา ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจภายใต้โครงการอินเวนท์ โดยธุรกิจอื่นมีขาดทุนสุทธิซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมอื่น

สรุปฐานะการเงิน

ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,261	4%	3,957	8%	1,696	75%
เงินลงทุนชั่วคราว	6,157	12%	5,850	12%	(307)	-5%
ลูกหนี้การค้า	1,450	3%	1,496	3%	46	3%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	245	0%	242	0%	(3)	-1%
สินค้างเหลือ	125	0%	121	0%	(4)	-3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	447	1%	447	1%	-	0%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,712	3%	1,697	3%	(15)	-1%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	22,978	45%	22,993	47%	15	0%
อาคารและอุปกรณ์	7,943	16%	7,466	15%	(477)	-6%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	3,987	8%	3,141	6%	(846)	-21%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,767	3%	1,613	3%	(154)	-9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย						
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,888	4%	53	0%	(1,835)	-97%
รวมสินทรัพย์	50,960	100%	49,076	100%	(1,884)	-4%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	422	1%	421	1%	(1)	0%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	6%	2,890	6%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,568	3%	1,166	2%	(402)	-26%
เงินกู้ยืมระยะยาว	6,913	14%	6,536	13%	(377)	-5%
หนี้สินอื่น	785	2%	796	2%	11	1%
หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย						
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,055	2%	-	0%	(1,055)	-100%
รวมหนี้สิน	13,633	27%	11,809	24%	(1,824)	-13%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,327	73%	37,267	76%	(60)	0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	50,960	100%	49,076	100%	(1,884)	-4%

สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช ลดลงร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเป็นผลจากการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในซีเอสแอลในเดือนมกราคม 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับในการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 ของธุรกิจดาวเทียม สหพันธ์กับการลดลงของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวดเก้าเดือนของปีนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช หนี้สินลดลงร้อยละ 13 จากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับซีเอสแอล การลดลงของเงินกู้ยืมจากการจ่ายชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวของธุรกิจดาวเทียม และการลดลงของผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายในหนี้สินหมุนเวียนอื่นของธุรกิจดาวเทียม ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับสิ้นปี 2560 จากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนของกลุ่มอินทัช สหพันธ์กับการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.7 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.1 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนของธุรกิจดาวเทียม จากผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นที่ลดลง โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางานเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชในงวดเก้าเดือนของปี 2561 เพิ่มขึ้น 1,696 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานและการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลของธุรกิจดาวเทียม รวมถึงเงินปันผลรับ สหพันธ์กับเงินปันผลจ่าย การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยของธุรกิจดาวเทียม

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช โดย ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2560 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเหมาะสม

สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2560 โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าสามัญและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช ในงวดเก้าเดือนของปี 2561 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 60 เพิ่มขึ้นจากงวดเก้าเดือนของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากในปีนี้กลุ่มอินทัชรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 33 ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2560

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.4 เท่า ลดลงจาก 0.5 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ทั้งนี้กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาระผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล เรื่อง ภาระผูกพัน หนังสือคำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

การสอบทานของผู้สอบบัญชี

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชี สรุปได้ดังนี้ ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง "งบการเงินระหว่างกาล" ในสาระสำคัญ

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	1,869	6%	2,006	7%	137	7%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	27,968	93%	27,822	93%	(146)	-1%
สินทรัพย์อื่น	105	0%	107	0%	2	2%
รวมสินทรัพย์	29,942	100%	29,935	100%	(7)	0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินอื่น	142	0%	133	0%	(9)	-6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	29,800	100%	29,802	100%	2	0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	29,942	100%	29,935	100%	(7)	0%

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2560	2/2561	3/2561	%YoY	%QoQ	2560	2561	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน								
บริษัทย่อย	18	90	34	89%	-62%	199	574	188%
บริษัทร่วม	2,982	3,279	2,732	-8%	-17%	8,974	9,280	3%
รายได้อื่น	11	12	24	118%	100%	29	46	59%
รวมรายได้	3,011	3,381	2,790	-7%	-17%	9,202	9,900	8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(71)	(70)	(72)	1%	3%	(231)	(214)	-7%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(14)	(15)	(15)	7%	0%	(54)	(45)	-17%
รวมค่าใช้จ่าย	(85)	(85)	(87)	2%	2%	(285)	(259)	-9%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	2,926	3,296	2,703	-8%	-18%	8,917	9,641	8%
ต้นทุนทางการเงิน	(1)	(1)	(1)	0%	0%	(2)	(2)	0%
กำไรสุทธิ	2,925	3,295	2,702	-8%	-18%	8,915	9,639	8%

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2560	2/2561	3/2561	%YoY	%QoQ	2560	2561	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,349	1,528	1,537	-35%	1%	7,436	4,831	-35%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	47	38	19	-60%	-50%	110	79	-28%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,982	3,279	2,733	-8%	-17%	8,974	9,280	3%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	-	-	-	n/a	n/a	-	1,635	100%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	32	74	-	-100%	-100%	148	14	-91%
รายได้อื่น	85	67	71	-16%	6%	405	203	-50%
รายได้รวม	5,495	4,986	4,360	-21%	-13%	17,073	16,042	-6%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(1,500)	(838)	(833)	-44%	-1%	(4,673)	(2,616)	-44%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(231)	(238)	(226)	-2%	-5%	(746)	(688)	-8%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(51)	(28)	(17)	-67%	-39%	(175)	(94)	-46%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(480)	(263)	(318)	-34%	21%	(1,447)	(1,164)	-20%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	-	(36)	100%	100%	-	-	n/a
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(40)	(30)	(30)	-25%	0%	(124)	(91)	-27%
รวมค่าใช้จ่าย	(2,302)	(1,397)	(1,460)	-37%	5%	(7,165)	(4,653)	-35%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,193	3,589	2,900	-9%	-19%	9,908	11,389	15%
ต้นทุนทางการเงิน	(102)	(87)	(82)	-20%	-6%	(310)	(250)	-19%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,091	3,502	2,818	-9%	-20%	9,598	11,139	16%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(75)	(53)	(51)	-32%	-4%	(217)	(165)	-24%
กำไรสุทธิ	3,016	3,449	2,767	-8%	-20%	9,381	10,974	17%
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,928	3,298	2,705	-8%	-18%	8,919	9,644	8%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	88	151	62	-30%	-59%	462	1,330	188%
กำไรสุทธิ	3,016	3,449	2,767	-8%	-20%	9,381	10,974	17%

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *			
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561			
		ล้านบาท	
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม		การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม	
รับเงินปันผล	8,840	เงินปันผลจ่าย	9,872
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	1,157	จ่ายคืนเงินกู้ยืม	412
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน	1,946	เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	70
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	334	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	78
ลูกหนี้ เงินตรองจ่าย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	63	จ่ายดอกเบี้ย	220
ขายสินทรัพย์ถาวร	8		
		กระแสเงินสดรวมเพิ่มขึ้น	1,696
รวม	12,348		12,348

* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	2560	2561	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	52.2	60.1	7.9
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.9	2.7	0.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (%)	33.0	33.4	0.3
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	16.9	19.3	2.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.5	0.4	(0.1)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.3	0.2	(0.0)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.78	3.01	0.23
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.37	9.02	0.65

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่า" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนว่า" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายที่เหมือนกัน เป็นต้น แม้ว่า การคาดการณ์ดังกล่าวจะอิงจากข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้